

KẾ HOẠCH

triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”

Căn cứ Kế hoạch số 58-KH/BTG TW, ngày 27/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Quy định số 368-QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Tỉnh ủy ban hành kế hoạch học tập chuyên đề năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc những chỉ dẫn quý báu cũng như tấm gương mẫu mực của Người về tinh thần: Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung. Trên cơ sở đó đề ra giải pháp tự soi, tự sửa, từng bước khắc phục tình trạng sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện tốt chuyên đề sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 48-NQ/TU, ngày 01/12/2023 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

2. Yêu cầu: Căn cứ Kế hoạch của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo và triển khai kịp thời chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị năm 2024. Đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế. Việc học tập chuyên đề năm 2024 cần chú trọng việc liên hệ, thảo luận của cán bộ, đảng viên theo tinh thần “7 dám” gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung, thời gian, địa điểm, tài liệu học tập

1.1. Nội dung

Học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 tập trung vào những nội dung sau:

- Sự cần thiết phải triển khai học tập, quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh về chuyên đề.

- Những chỉ dẫn quý báu và tấm gương mẫu mực của Bác Hồ về nêu cao tinh thần: *Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung.*

- Một số giải pháp đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt tinh thần “7 dám”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

1.2. Thời gian, địa điểm, thành phần, hình thức tổ chức Hội nghị

- *Thời gian:* Tháng 02/2024.

- *Địa điểm:* Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, đường 30/4, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai.

- *Thành phần:* Cấp tỉnh gồm cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và mở rộng (*dự kiến khoảng 600 đại biểu, có công văn mời sau*). Cấp huyện gồm cán bộ chủ chốt và mở rộng do cấp huyện chủ động mời.

- *Hình thức:* Hội nghị trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai để hàng vạn cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi, học tập.

- *Báo cáo viên:* Mời báo cáo viên Trung ương (Hội đồng lý luận Trung ương), (*dự kiến GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương*).

1.3. Tài liệu học tập

Tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần “*Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung*” (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2024) do Tỉnh ủy biên soạn, phát hành.

Ngoài tài liệu trên, các cấp ủy chỉ đạo sưu tầm thêm sách, tài liệu đã xuất bản, các bài viết, những mẫu chuyện ý nghĩa của Bác Hồ trên các trang mạng chính thống liên quan đến nội dung chủ đề năm 2024 để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên.

2. Hình thức triển khai thực hiện

2.1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền

Căn cứ kế hoạch của Tỉnh ủy, các cấp ủy chỉ đạo, tổ chức hội nghị học tập Chuyên đề năm 2024 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên cùng thời điểm với hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức cho đảng viên học tập theo nhóm đối tượng và phù hợp với các loại

hình chi bộ khác nhau qua sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Đối với những cán bộ, đảng viên chưa có điều kiện tham gia học tập Chuyên đề năm 2024 qua sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cấp ủy chỉ đạo tổ chức học tập bổ sung bằng hình thức phù hợp, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thuộc địa phương, đơn vị quản lý đều tham gia học tập, thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 3/2024.

Chỉ đạo và triển khai tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung cốt lõi của Chuyên đề năm 2024 gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Căn cứ tài liệu của tỉnh, các cấp ủy, địa phương, đơn vị có thể cụ thể hóa thành các khẩu hiệu trực quan, tờ rơi, infographic, ... để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục. Các cơ quan thông tin đại chúng, bản tin các địa phương, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của Chuyên đề năm 2024 trên các chuyên trang, chuyên mục, các fanpage của địa phương, đơn vị. Tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới, phát huy hiệu quả các ứng dụng tiện ích trên nền tảng mạng xã hội (zalo, facebook, Youtube, Google, Yahoo, Twitter, Instagram, ...), mạng internet; đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả của hệ thống tuyên truyền trực quan theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu. Ngoài ra có thể đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên và tuyên vận viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự, ...

2.2. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa nội dung Chuyên đề năm 2024 sát với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thực thi công vụ đối với từng cơ quan, địa phương, đơn vị, từng vị trí việc làm. Kết quả thực hiện chuyên đề là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đưa nội dung thực hiện Chuyên đề năm 2024 vào giải pháp tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2024 là một trong những nội dung đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương cuối năm và biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

2.3. Đưa Chuyên đề năm 2024 vào sinh hoạt chi bộ định kỳ

Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng cần gắn kết chặt chẽ giữa nội dung chuyên đề năm 2024 với chủ đề học tập và làm theo Bác hằng tháng được đăng tải trên Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác trong tháng, thảo luận về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém

(nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu trong tháng tiếp theo. Định kỳ hàng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương gắn với các nội dung của chuyên đề năm 2024, có liên hệ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức đảng và đảng viên.

Trên cơ sở bản cam kết trách nhiệm nêu gương năm 2024, mỗi cán bộ, đảng viên xác định những giải pháp cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2024 để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ bộ, cơ quan chỉ ra, quyết tâm đẩy lùi tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ sai, không dám tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng thời thường xuyên tự soi, tự sửa theo kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Tham mưu mời chuyên gia Trung ương nói chuyện chuyên đề; giấy mời đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy; bài phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy; làm công tác tổ chức hội nghị; bố trí chỗ ngồi cho đại biểu, maket hội nghị; chủ trì tiếp đón chuyên gia Trung ương; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2024; tổng hợp kết quả học tập chuyên đề trong toàn tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Chủ trì phối hợp với chuyên gia Trung ương biên soạn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; dự toán kinh phí, in ấn, xuất bản tài liệu (in và ebook) cấp phát cho các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh theo kế hoạch.

- Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí, truyền thông, hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên vận, hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, tập trung vào những nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2024, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình tạo sức lan toả trong học tập và làm theo Bác.

2. Văn phòng Tỉnh ủy.

Thẩm định kinh phí biên soạn, in ấn tài liệu, mời chuyên gia Trung ương truyền đạt chuyên đề, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 theo kế hoạch; chuẩn bị điểm tâm hội nghị.

3. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Chỉ đạo triển khai Chuyên đề năm 2024 trong hệ thống chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TTCP, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp với triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải

quyết công việc”; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 1171-QĐ/TU, ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai; Quy định số 368-QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 48-NQ/TU, ngày 01/12/2023 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Tích cực và chủ động tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 gắn với nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm các ngày truyền thống, ngành thành lập của ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Gắn học tập Chuyên đề năm 2024 với đa dạng hóa và đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả như: Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt; ... gắn với kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024); 55 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (02/9/1969-02/9/2024). Lồng ghép thực hiện Chuyên đề năm 2024 với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về "giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên”.

5. Các cơ quan thông tấn báo chí

Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng; Trung tâm văn hoá, thể thao - truyền thông huyện, thành phố, thị xã; các fanpage, bản tin các địa phương, sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của Chuyên đề năm 2024 trên các chuyên trang, chuyên mục, gắn với tuyên truyền các mô hình mới, cách làm hay, gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền về Chuyên đề năm 2024 cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và địa phương, đơn vị gắn với phong trào thi đua yêu nước theo Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 20/10/2022 của Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023, 2024, 2025.

6. Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc

Chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề 2024 tại địa phương, cơ quan, chi, đảng bộ trực thuộc kịp thời, với hình thức phù hợp. Đưa nội dung Chuyên đề năm 2024 vào thảo luận, liên hệ gắn với sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể theo kế hoạch của Tỉnh ủy. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với đánh giá việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Sau hội nghị học tập, quán triệt toàn tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của địa phương, đơn vị gửi về Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) **trước ngày 05/3/2024** (đồng thời gửi bản word qua email: **tuyengiaolaocai@gmail.com**).

Trên đây là kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024, yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương,
- Văn phòng Trung ương,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy,
- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy TT,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể tỉnh,
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,
- Phòng Quản trị Cơ yếu - CNTT, VPTU,
- Chuyên viên Tổng hợp, VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

Vũ Xuân Cường